
sþ. 519. Fyrirspurn [230. mál]
til viðskipta- og dómsmálaráðherra um innflutning á gölluðum Subaru-bifreiðum.

Frá Eggert Haukdal.

Hvers vegna var heimilaður innflutningur, skráning og skoðun á tjónabílum af Subaru-
gerð sem ekki fengust skráðir í Noregi?


